



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๔๑-๓)

ที่ กษ.๐๖๐๒/ว.๓/๓๓

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง...ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๕ และแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อ

ทุกราย กรอกแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี (แบบ คส. ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบันฯ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ด้วย กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๕ ในเบื้องต้น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส่วนราชการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยรอบคอบว่าผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกราย เป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการ และสาธารณชน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งมีใช้พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับชั้น หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง และเพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน อย่างแท้จริง และให้ที่มีรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง ก่อนที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้น

ในการนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ทุกราย กรอกแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี (แบบ คส. ๒) ด้วยตนเอง และจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ ส่วนหน่วยงานที่อยู่ในส่วนภูมิภาคขอให้รวบรวมและจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ person3@dld.go.th หรือส่งโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๓๗ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจัดส่งฉบับจริงตามมาในภายหลัง เนื่องจากต้องใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๕ หากผู้ที่มีรายชื่อรายใดไม่ส่ง (แบบ คส. ๒) จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๕

๒. แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดทราบและตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้องของค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือตรวจสอบพบว่าตนเองมีคุณสมบัติแต่ไม่พบรายชื่อตามที่ประกาศให้รับดำเนินการแจ้งกองการเจ้าหน้าที่โดยด่วน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ทันกำหนดเวลาในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๕ หากหน่วยงานไม่แจ้งภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถือว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

๓. ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัด ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๕ ว่ามีคุณลักษณะที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือไม่ หากไม่มีคุณลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งเหตุผล และส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดจะถือว่าบุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวมีคุณลักษณะที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ทุกราย

๔. แจ้งให้

๔. แจ้งให้ผู้มีรายชื่อในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน (เช่นได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกที่ได้รับพระราชทานไปก่อนหน้านี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป รายละเอียดและรายชื่อสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ <http://person.dld.go.th/2557/index.php> หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถาม กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ (ต่อ ๒๑๔๑-๓)



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมภา)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่